



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY,
CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng tại trạm bơm An Quốc, xã Quốc Tuấn (Kiến Xương).

Sáng ngày 22/7, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng tại hai huyện Kiến Xương, Thái Thụy.

Qua kiểm tra tình hình thực tế và nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong việc

chủ động tiêu úng của các địa phương.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động lực lượng trực huy động lực lượng

thông dòng chảy trên hệ thống kênh mương nội đồng. Chủ động đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, bằng mọi biện pháp tiêu triệt để nước đọng trên hệ thống sông trục, để phòng mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra trên diện rộng gây ngập úng lúa mùa, hoa màu ở các khu vực trũng, thấp. Hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình duy trì lực lượng ứng trực tại các trạm bơm, chủ động vận hành các trạm bơm tiêu để tiêu úng cục bộ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa úng gây ra.

Bên cạnh việc chủ động tiêu úng, ngành Nông nghiệp cần có khuyến cáo về biện pháp chăm sóc, phục hồi cho lúa mùa và hoa màu sau khi nước rút. Ngoài ra, các địa phương cần tuyên truyền, vận động để người dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra sâu bệnh phát sinh trên lúa mùa để có hướng xử lý kịp thời.

PHẠM HƯNG

Khánh thành đền thờ liệt sĩ xã Vũ Trung

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và địa phương cắt băng khánh thành đền thờ.

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Với mục đích để các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân ôn lại truyền thống cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), huyện Kiến Xương đã

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản về chế độ, chính sách đối với người có công, biểu dương gương người có công tiêu biểu trong các mặt hoạt động về phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án

(Xem tiếp trang 4)

THU THUY - QUẢN PHƯƠNG

LỜI CẢM TẠ

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng cảm ơn: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các huyện, thành phố; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình và xã Phong Châu, huyện Đông Hưng; Chi ủy, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể nhân dân tổ 31, phường Trần Lãm; họ hàng nội, ngoại tộc, các gia đình thông gia, liên gia, anh em bạn bè thân hữu gần xa, bà con khối phố đã đến phúng viếng, chia buồn và dự lễ truy điệu, tiễn đưa đồng chí PHẠM VĂN ĐỒNG, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Huy hiệu 70 năm tuổi đảng về nơi an nghỉ cuối cùng. Cảm ơn bộ phận phục vụ của các cơ quan, đơn vị đã nhiệt tình, chu đáo, không quản thời tiết khắc nghiệt.

Trong lúc tang gia có điều gì sơ suất, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình kính mong được lượng thứ.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH
THAY MẶT GIA ĐÌNH
Trưởng nam: Phạm Văn Nam

ĐÔNG HƯNG

Phòng, chống úng bảo vệ vụ mùa

Vụ mùa năm 2018, Đông Hưng gieo cấy được trên 11.400ha. Hiện lúa mùa sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ, lúa mùa đại trà đang trong giai đoạn bén rễ hồi xanh đến đẻ nhánh. Tuy nhiên, dài hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh nên từ sáng 21/7 tại Thái Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông khiến khoảng 500ha lúa mùa của huyện Đông Hưng bị ngập úng, chủ yếu là diện tích gieo sạ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình thì đợt mưa này kéo dài đến ngày 24/7 nguy cơ gây ngập úng diện rộng. Vì vậy, UBND huyện Đông Hưng đã huy động cả 6 trạm bơm công suất lớn trên địa bàn hoạt động hết công suất bơm nước chống ngập úng cho các vùng có nguy cơ cao là Bạch Đằng, Hồng Giang, Đồ Lương, Đông Cường; chỉ đạo các xã đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, tập trung lực lượng khơi thông dòng chảy trên hệ thống các sông trục, kênh mương nội đồng; bằng mọi biện pháp tiêu nước triệt để trên mặt ruộng và các sông trục. Khoanh vùng bơm úng cứu lúa, đặc biệt là với các diện tích gieo sạ, vùng trũng. Hướng dẫn, chỉ đạo nông dân bảo vệ tốt diện tích mạ dự phòng còn lại. Chủ động gieo cấy lại ngay những diện tích lúa bị chết bằng mạ dự phòng hoặc tía từ các ruộng cấy dày không bị ngập úng.

THU HIỀN

262 cán bộ quản lý được huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức lớp huấn luyện về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho cán bộ quản lý doanh nghiệp trong tỉnh.

Trong 1 ngày, 262 học viên đến từ 64 doanh nghiệp trong tỉnh đã nghe hướng dẫn tổng quan về công tác ATVSLĐ, trong đó tập trung về những vấn đề cơ bản của hệ thống chính sách pháp luật về ATVSLĐ; chính sách của nhà nước về ATVSLĐ, quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ; trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, có hại đối với người lao động.

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG

Ra quân ngày Chủ nhật xanh

Sáng ngày 22/7, các cơ sở đoàn trong tỉnh đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 7, năm 2018.



Khởi thông dòng chảy trên địa bàn xã Trung An (Vũ Thư).

Trên quy mô cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 7, năm 2018 tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh và xã Trung An, huyện Vũ Thư. Hoạt động thu hút sự tham gia của gần 300 đoàn viên, thanh niên. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 2 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cho cựu thanh niên xung phong và 1 công trình thấp sáng đường quê cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Vũ Thư với tổng kinh phí 11 triệu đồng; đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã tham gia vệ sinh môi trường, cắt cỏ gần 2km; vớt bèo bống, khơi thông gần 2km dòng chảy; thu gom, phân loại và xử lý rác thải.

(Xem tiếp trang 4)
PHƯƠNG ANH

THÀNH PHỐ Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3, năm 2018

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Bình phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3, năm 2018.

Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện có khoảng 150 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, nhân dân và các đội, nhóm tình nguyện viên chủ thập đỏ trên địa bàn thành phố. Kết quả, ban tổ chức thu được 132 đơn vị máu, nâng tổng số máu hiến tặng qua 3 đợt lên 425 đơn vị.

Sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tình nguyện viên chủ thập đỏ thành phố sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cấp hê, phục vụ cho việc cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện.

HOÀNG LANH

Chủ động tưới, tiêu và phòng, chống lụt, bão

(Xem trang 2)



Các cống dưới đê được mở để tiêu thoát nước bảo đảm cho sản xuất vụ mùa.

Thầy trò chủ động hơn với "bàn tay nặn bột"

(Xem trang 3)